



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
29 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวันและมาตรการของ ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น, mcot, thailandplus, TNN, isaranews, efinancethai, thestandard, newtv, acnews, kapook, js100, thaiPBS)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 28 ธ.ค. มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 144 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 115 ราย แรงงานต่างด้าว 14 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานกักกันตัว 15 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 6,285 ราย รักษาหายเพิ่ม 19 ราย รวมรักษาหาย 4,180 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 2,045 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมคงเดิม 60 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ นราธิวาส นครนายก เชียงใหม่ และลพบุรี รวม 43 จังหวัด

-ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ใน 4 โชน คือ 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น สมุทรสาคร และคาดว่าระยองจะมีการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดด้วย ซึ่งต้องงดกิจกรรมทุกรูปแบบ โดยผู้ว่าฯ มีอำนาจในการดำเนินการตามความเหมาะสม 2.พื้นที่ควบคุม เช่น มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 คน ผู้ว่าฯ สามารถพิจารณาให้เปิดดำเนินการได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 3.พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 คน และ 4.พื้นที่เฝ้าระวัง คือ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ให้ทุกคนช่วยกันเฝ้าระวังอย่างเต็มที่และลดการพบปะสังสรรค์ ขณะที่ สธ. ให้ข้อมูลว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่หากไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่วางไว้ คาดว่าผู้ติดเชื้ออาจสูงถึงหลักหมื่นต่อวันในช่วงกลางเดือน ม.ค. 2564 แต่หากทำตามมาตรการที่กำหนดไว้ตัวเลขจะอยู่ที่หลักร้อย จึงต้องขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกคนใช้แอปฯ ไทยชนะ ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ใช้แอปฯ หมอชนะ เพราะสามารถแจ้งเตือนได้หากเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ส่วนกรณีมีแชร์ภาพผู้ป่วยแล้วไม่มีบุคคลใดกล้าเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ขณะนี้ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษโควิด โดยใช้คนจากชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐานและระดับต้นรวม 1,800 คนมาอบรม จะกระจายอยู่ใน 54 จังหวัด หากพบผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด 19 สามารถแจ้งสายด่วน 1669 เพื่อให้เข้าไปดูแลได้ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดไม่ควรมีการเดินทางเคลื่อนย้าย และแต่ละพื้นที่ขอให้รับฟังข้อมูลและคำสั่งจากผู้ว่าฯ เป็นหลัก

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงวัคซีนโควิด 19 ว่า ตามที่รัฐบาลได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด 19 โดยการจองล่วงหน้าระหว่าง สธ.กับ AstraZeneca 26 ล้านโดสนั้น จะได้วัคซีนมาใช้ในช่วงกลางปีหน้า แต่ สธ.ยังได้ติดต่อผู้ผลิตวัคซีนทุกรายเพื่อจัดหาวัคซีนเข้ามาให้ได้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิดของประเทศไทยยังควบคุมได้ ไม่มีวิกฤตถึงขั้นต้องใช้วัคซีนเร่งด่วน เพราะวัคซีนที่เริ่มใช้ขณะนี้ประกาศใช้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น จำเป็นต้องรอบคอบและระมัดระวังอย่างมาก ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ข่าวหุ้น, thestandard, thailandplus)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ปฏิบัติราชการรองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อในประเทศสะสม ไม่รวมกรณีการค้นหาเชิงรุกที่ จ.สมุทรสาคร วันที่ 27 ธ.ค. เวลา 18.00 น. จำนวน 856 ราย ใน 43 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร 454 ราย กรุงเทพฯ 94 ราย ระยอง 92 ราย สมุทรปราการ 29 ราย นนทบุรี 10 ราย เพชรบุรี 15 ราย สมุทรสงคราม 8 ราย สระบุรี 8 ราย กระบี่ 6 ราย ฉะเชิงเทรา 11 ราย นครปฐม 36 ราย ราชบุรี 8 ราย ปทุมธานี 10 ราย ชัยภูมิ 7 ราย สุพรรณบุรี 1 ราย ตาก 7 ราย ชัยนาท 6 ราย นครราชสีมา 6 ราย พิจิตร 4 ราย อุทัยฯ 3 ราย ขอนแก่น 3 ราย ภูเก็ต 3 ราย สงขลา 2 ราย ชลบุรี 8 ราย ปราจีนบุรี 2 ราย กำแพงเพชร 2 ราย นครสวรรค์ 2 ราย อ่างทอง 1 ราย อุดรธานี 2 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย เลย 1 ราย อุดรธานี 1 ราย อุบลราชธานี 1 ราย นครศรีธรรมราช 1 ราย สุราษฎร์ธานี 1 ราย ตรัง 1 ราย สตูล 2 ราย สุรินทร์ 1 ราย นราธิวาส 1 ราย นครนายก 2 ราย เชียงใหม่ 1 ราย สุโขทัย 1 ราย และลพบุรี 1 ราย

สำหรับการระบาดที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร สามารถควบคุมโรคได้แล้ว อัตราการติดเชื้อค่อนข้างคงเดิมและผู้ติดเชื้อรายแรกๆ ครบกักตัว 10 วัน ตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแล้ว จึงได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานที่กักกันโรค 3 คน พื้นที่ห่างไกลจากจุดระบาด มีอัตราการติดเชื้อต่ำไม่ถึง 1 - 13% ส่วนพื้นที่รอบนอก อัตราการติดเชื้อไม่เกิน 2% มีการตรวจคัดกรองแล้ว 11,874 ราย พบติดเชื้อ 1,367 ราย คิดเป็น 11.5% และอยู่ระหว่างรอผลจำนวนหนึ่ง เฉพาะ จ.สมุทรสาคร รวมติดเชื้อสะสมทั้งการค้นหาเชิงรุกและการติดเชื้อในประเทศ 1,821 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผจก., บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, thebabgkokinsight, newtv, จส.100

-นพ.โอภาส การวิมลพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย แรงงานเมียนมาในสมุทรสาครรักษาโควิด 19 หายแล้วหลายร้อยราย สธ.เตรียมมอบเอกสารยืนยันการหายจากโรคประมาณ 500 คน ระหว่างนี้กำลังประสานติดตามตัว แสดงถึงประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยที่มีการวางแผนจัดการรักษาอย่างดี แต่ยังคงกักตัวเพื่อให้อุ่นใจ ส่วนข้อกังวลว่าอาจจะกลับมาติดเชื้อใหม่ ขอย้ำว่ายังไม่พบข้อพิสูจน์เรื่องการติดเชื้อซ้ำที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือและโอกาสเป็นไปได้เพียง 1 ในล้านเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง

-นพ.สมบัติ สอนเสาวภาคย์ ผอ.รพ.ตรัง พร้อมด้วย นพ.สินไชย รองเดช รองนพ.สสจ.ตรัง นำผู้โดยสารสายการบินไลอ้อนแอร์ ที่ยวบยาบเพียงคนเดียวกับหญิงวัย 31 ปี ผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกของ จ.ตรัง มาตรวจสารคัดหลั่งเกือบ 20 ราย จากทั้งหมด 29 ราย โดยถูกกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.ตรัง หากผลบวกรับการรักษาที่รพ.ตรังทันที ส่วนที่เหลือต้องกักตัวจนครบ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-สสจ.แม่ฮ่องสอน ยืนยันว่า จ.แม่ฮ่องสอน ไม่มีการลือคดวามัน แต่ขอความร่วมมือผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เช่น จ.สมุทรสาคร เมื่อเข้ามาในพื้นที่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่

ประเด็นผลกระทบ

1.ผวจ.สมุทรสาครติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามโพสต์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวไทย,chiangmainews, sanook, kapook, workpointtoday, nationtv, sprinknews, thebangkokinsight, thestandard, js100, innnews, tnnthailand, thaiPBS, newtv, bbc, businesstoday, mthai)

-นพ.ทวิศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าว ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ติดโควิด 19 ซึ่งเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ได้ประชุมร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. และคณะผู้บริหาร สธ. ที่รพ.สมุทรสาคร เป็นเวลา 1 ชม. มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กรณีนี้มีผู้ที่จะต้องสอบสวนโรค คือ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหรือนั่งในห้องประชุมระยะห่างไม่เกิน 5 เมตร ให้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย กลุ่มที่เสี่ยงต่ำ ให้สังเกตตัวเอง 14 วัน โดยขณะนี้นายอนุทินได้กักตัวเองที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, innnews, kapook, acnews, thestandard)

-จากกรณี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด 19 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ได้ทำการกักกันตัวเองพร้อมกับยกเลิกการเป็นประธานแถลงข่าวคาถาปีใหม่ ปลอดภัยปลอดภัย “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ในวันที่ 28 ธ.ค. เวลา 11.00 น. ที่ สธ. โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานแทน ขณะที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ยกเลิกงานทั้งหมดเช่นกัน ด้านคนใกล้ชิดเปิดเผยว่า รมว.สธ.ได้รับการตรวจหาเชื้อแล้วผลเป็นลบ แต่จะกักตัวเป็นเวลา 14 วันตามมาตรการด้านสาธารณสุข ส่วนเจ้าหน้าที่ สธ. ที่ร่วมเดินทางไป จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ได้ผ่านการตรวจเชื้อแล้วเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, newtv, springnews, infoquest, nationtv, tnnthailand, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กชื่นชม ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ทำงานหนักจนติดโควิด และขอให้ทุกคนให้กำลังใจและอวยพรให้ท่านผู้ว่าฯ หายป่วยในเร็ววัน ส่วนตนถือเป็นผู้เสี่ยงเพราะเพิ่งประชุมและทำงานกับผู้ว่าฯ วันนี้ได้ตรวจหาเชื้อตามแพทย์แนะนำแล้ว ผลเป็นลบ แต่เพื่อลดความเสี่ยงของผู้อื่น จึงยกเลิกการพบปะกับบุคคลต่างๆ ทั้งหมด และขอกักตัวเอง 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, thaiPBS, springnews) ช่อง 3, 9, NBT, TNN, ไทยรัฐ TV

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ยืนยัน ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้ รมว.สธ. ต้องตรวจหาเชื้อ พร้อมกักตัว 14 วัน โดยทำงานที่บ้าน ส่งงานผ่านไลน์ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ ส่วนผู้บริหาร สธ. รอผลตรวจเร็วๆ นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุ ตนมีความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องสังเกตอาการ วัดไข้ และเปลี่ยนมาประชุมวิธีไอคอนเฟอเร็นซ์แทน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ประชาชนใน จ.สมุทรสาคร รวมถึงจังหวัดต่างๆ คอมเมนต์ให้กำลังใจ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ในเฟซบุ๊กจำนวนมาก โดยขอให้หายจากอาการป่วยโดยไว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ

-แหล่งข่าวแจ้งว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เดินทางมาที่รพ.สมุทรสาครด้วยอาการอ่อนล้า มีไข้ขึ้นสูง แพทย์ได้ตรวจและเจาะเลือดตามขั้นตอน จนทราบว่าติดเชื้อโควิด 19 จึงแอดมิทที่ห้องพิเศษ ศูนย์โควิดรวมใจ โดยมีคนคอยเฝ้าหน้าห้อง ห้ามนักข่าวหรือใครเข้าเยี่ยมเด็ดขาด ล่าสุด อาจจะมีการส่งตัวไปรักษาตัวต่อที่รพ.ในกรุงเทพฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย) ช่อง 9

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดเผยว่า จากการตรวจหาเชื้อบุคคลใกล้ชิดผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ทั้งภรรยา และเลขานุการหน้าห้อง ยังไม่มีใครติดเชื้อ ส่วนทีมผู้บริหาร สธ. ที่ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แจ้งผลตรวจ RT-PCR เป็นลบทุกคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, thestandard, thailandplus, workpointtoday, newtv, thaiPBS, tnnthailand) ทีวีช่อง NBT

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการตรวจเชื้อรอบแรกของรมว.สธ.เป็นลบ ต้องมีการตรวจซ้ำในอีก 3-5 วันหลังมี

ประเด็นข่าว

การใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ซึ่งระหว่างการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ไม่มีการรับประทานอาหารร่วมกัน และผู้ว่าฯ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเป็นชนิด N95 ทำให้ความเสี่ยงน้อยลง ส่วนผู้บริหารท่านอื่นซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ ประกอบด้วย ปลัด สธ. รองปลัด สธ. เลขาธิการ อัย. อธิบดีทุกกรมที่ลงพื้นที่ และผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 ผลตรวจยืนยันเป็นลบทุกคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์(ข่าวสด, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย)

-นพ.อนุกุล โฆษกอธิบดี ผอ.รพ.สมุทรสาคร เผยอาการของนายวีระศักดิ์ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เวลา 12.30 น. อาการปกติทุกอย่าง อ่อนเพลียลดลง อาการข้างเคียงอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างการตรวจอย่างละเอียด ส่วนการย้ายไปพร.อื่นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ว่าฯ สำหรับผู้ที่ใกล้ชิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ผลตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ แต่ต้องกักตัวเพื่อรอผลตรวจซ้ำภายใน 14 วัน

2.สถานการณ์ จ.ระยอง เชื่อมโยงบ่อนพนัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, newtv.)

-โฆษก ศบค. แถลง วันนี้มีผู้ติดเชื้อใน จ.ระยอง เพิ่มขึ้น 56 ราย มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ จ.ระยอง 21 ราย และอยู่ในระหว่างสอบสวนโรคที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ จ.ระยอง 35 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสมในระยอง 141 ราย ต่อมา ผู้ว่าฯ ระยอง แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เพียง 7 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 3 ราย รวมผู้ป่วยทั้งหมด 92 ราย โดยผู้ป่วยที่พบในวันนี้เชื่อมโยงกับบ่อนการพนันทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ป่วย 7 ราย ของผู้ว่าฯ ระยอง นับเฉพาะผู้ติดเชื้อในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวไทย, จส.100, thaiPBS, kapook, sanook, newtv, thebangkokinsight, tnnthailand, innnews)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่ามีเสียชีวิต 1 ราย ที่รพ.ระยอง เป็นชาย อายุ 45 ปี มีโรคประจำตัวคือ โรคหัวใจขาดเลือด พบประวัติมีความเสี่ยง เป็นคนโบกรถที่บ่อน ขอควบคุมสถานการณ์ 7 วัน พร้อมล้างเมืองระยอง เพื่อต้อนรับคนไปเที่ยวอีกครั้ง หลังปีใหม่ขอให้นายกฯ จริงจังกวาดล้างบ่อนทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ข่าวสด

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Anuwat Wanichakornkul โพสต์ข้อความ ระบุว่า ชาย อายุ 45 ปี ที่เสียชีวิตที่รพ.ระยอง เป็นพี่ชาย อาชีพรับจ้างทั่วไป มีลูกน้องเป็นแรงงานต่างด้าว เบื้องต้น คาดว่าเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัว คือเส้นเลือดในสมองตีบ เบาหวาน โรคหัวใจ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งจากรพ.ว่าติดโควิดหรือไม่ และขอร่องรอยเอาเรื่องบ่อนการพนันมาเชื่อมโยง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, thailandplus, thebangkokinsight, newtv, thaiPBS)

-นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สิ่งสำคัญของ จ.ระยอง ภายใต้การนำของ รมช.สธ. คือ ล้มแล้วต้องรีบลุก ด้วยแนวคิด "ล้างบ้าน ล้างเมือง ขาวระยองมั่นใจปลอดภัย" เป็น Rayong Model 7 Big Cleaning Days ดำเนินการใน 7 วัน เริ่มจากสถานประกอบการ โดยวันที่ 29 ธ.ค. จะเริ่มที่ตลาดสตาร์ งามฯ มีแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID-19 สำหรับสถานประกอบการลงทะเบียนและปฏิบัติตามมาตรการ ส่วนประชาชนป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือให้ถี่ขึ้น

3.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูล พบผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิตเพิ่มขึ้นที่รพ.บางปะกอก 1 พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ กรมควบคุมโรคชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-จากที่มีการแชร์คลิปจากต่างประเทศ ให้ดื่มน้ำอุ่น น้ำร้อน และหายใจสูดไอน้ำร้อน เป็นเวลา 4 วัน ในวันที่ 5 เชื้อโควิด 19 ในร่างกายจะตาย กรมอนามัยฯ ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ขณะนี้ยังไม่มีความวิชาการใดรองรับว่าวิธีดังกล่าวสามารถช่วยฆ่าเชื้อโควิด 19 ได้จริง

4. ชาวบ้านไม่ให้เรือประมงสมุทรสาครเข้าท่า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นายสุภาพ ปันจามานนท์ เจ้าของเรือประมง จ.ตราด พร้อมชาวบ้านแหลมงอบกว่า 30 คน รวมตัวกันไม่ให้เรือประมงของ จ.สมุทรสาคร เทียบท่าที่ อ.แหลมงอบ เพื่อนำปลาทะเลมาส่ง เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นายอำเภอแหลมงอบ และ รองผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.ตราด เจ้าหน้าที่ที่ไป และฝ่ายปกครอง อ.แหลมงอบ รวมทั้งตัวแทนของสมาคมประมง จ.ตราด ได้เจรจากับกลุ่มชาวบ้านเพื่อหาข้อสรุป โดยเรือประมงยังลอยลำอยู่กลางทะเล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแหลมงอบลงไปตรวจหาเชื้อก่อน

5.รพ.เอกชน เปิดจองวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 9

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. กล่าวถึงกรณี รพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านวิภาวดี โฆษณาเปิดจองวัคซีนโควิด 19 ของ บ.โมเดอร์นา 1,000 ราย ในราคาคนละ 4,000 บาท ว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบแล้ว เบื้องต้นพบการโฆษณาเชิญชวนดังกล่าวเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.ยา จึงสั่งให้รพ.ระงับการโฆษณา พร้อมเตรียมดำเนินคดีกับรพ.ขอหาโฆษณายาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับ 100,000 บาท ทั้งนี้ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่อย.ตรวจสอบว่ามี การ

ประเด็นข่าว

ครอบครองวัคซีนโควิด 19 ของโมเดอร์นาหรือไม่ หากพบอาจมีความผิดถึงโทษจำคุก เพราะวัคซีนของโมเดอร์นายังไม่ได้ขออนุญาตและได้รับการรับรองจาก อย.

6. โควิดสายพันธุ์อังกฤษระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-สำนักงานควบคุมและป้องกันโรค ของเกาหลีใต้ รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดในอังกฤษแล้วจำนวน 3 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากกรุงลอนดอน นอกจากนี้ ประเทศจอร์แดนยังพบผู้ป่วยโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่จากอังกฤษ 2 ราย ทางจอร์แดนได้ประกาศห้ามเที่ยวบินระหว่างอังกฤษและจอร์แดน จนถึง 3 ม.ค. ขณะนี้เชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษได้แพร่ระบาดไปหลายประเทศ ทั้งญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไนจีเรีย แคนาดา เลบานอน และอีกหลายประเทศในยุโรป

รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผจก., แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวเอเชียฟ็อก, ประชาชาติธุรกิจ, nationtv, innnews, 77kaoded, js100, thebangkokinsight, sanook)

- นครราชสีมา มีผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 7 ราย เป็นชาย อายุ 55 ปี อาชีพขับรถส่งอาหารทะเล
- กทม. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย เป็นคน กทม. 12 ราย ในจำนวนนี้ 10 รายเกี่ยวข้องกับ จ.สมุทรสาคร และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 9 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 94 ราย ให้ปิดสถานที่เพิ่ม 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.สนามม้า 2.สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่ 3.สนามชนโค สนามกอล์ฟ และสถานที่อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน 4.สถานบริการ ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564
- ระยอง ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เชื่อมโยงจากบ่อนการพนัน รวมผู้ติดเชื้อ 92 ราย
- ท่าอากาศยานดอนเมือง ชี้แจ้งกรณีนักศึกษาฝึกงานติดเชื้อโควิด 19 เป็นนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของสายการบินที่ทำการบินอยู่ในสนามบิน ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการรักษาในรพ. พร้อมกักตัวผู้ใกล้ชิด 29 คน 14 วัน
- นครปฐม พบผู้ติดเชื้อใหม่ 16 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 53 ราย เป็นคนไทย 51 ราย ต่างชาติ 2 ราย
- นราธิวาส พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย กำลังรักษาในรพ.สุโหงโกลก เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยัน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสัมผัสโรคจากลูกชายที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน หลังจากไปร่วมงาน Big Bike ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
- สุโขทัย พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นหญิง เดินทางกลับจาก จ.สมุทรสาคร ได้กักตัวผู้ใกล้ชิด 2 คน และเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงต่ออีก 8 คน ประกาศปิดสถานศึกษา 5 แห่ง ตั้งแต่ 28-30 ธ.ค.
- นนทบุรี พบผู้ป่วยเพิ่ม 9 ราย 7 รายเป็นแรงงานต่างด้าว เชื่อมโยงตลาดกลางกุ้งและติดเชื้อจากผู้ป่วยรายก่อนหน้า ในจำนวนนี้เป็นเด็กชายวัย 11 ขวบ 1 ราย
- ชลบุรี ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22 ราย อยู่ใน อ.เมือง 5 ราย และ อ.บางละมุง 17 ราย เกี่ยวข้องกับบ่อนพนัน จ.ระยอง แพ้กึ่ง จ.สมุทรสาคร และตลาดแห้วแดง อ.บางละมุง รอผลตรวจอีก 207 ราย ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 24 ราย
- สมุทรสงคราม พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 18 ราย
- สมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 ราย รวมสะสม 27 ราย
- ประจวบคีรีขันธ์ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็นข้าราชการหญิง อายุ 57 ปี ติดเชื้อเป็นรายที่ 2 หลังจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรกในหน่วยงานเดียวกัน

มาตรการของหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด

-นายกฯ กล่าวถึงการปล่อยข่าวว่ารัฐบาลปล่อยโควิด 19 ระบาด เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ว่า รัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชน ซึ่งช่วงนี้อาจจะลำบากในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ แต่ไม่ใช่เวลาจะมาโทษกัน ต้องร่วมมือกันในการป้องกัน ส่วนความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ต้องผ่านการตรวจสอบจากอย. เพื่อคัดกรองคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-น.ส.นันทริยา ทวีวงศ์ ผอ.สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกฯ แจ้งแนวทางปฏิบัติงานของสื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลช่วงระบอบของโควิด 19 ประกอบด้วย 1.ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ เว้นระยะห่าง และวัดไข้ ติดสติ๊กเกอร์ประจำวัน 2.การแถลงหลังการประชุม ครม. ของนายกฯ กดสื่อเข้าฟัง/รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live ไทยคู่ฟ้า ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 3.กดสื่อและช่างภาพบริเวณโดยรอบตึกสันติไมตรี ทั้งทางเชื่อมและประตูทุกประตู 4.หน้าตึกบัญชาการ หากให้สัมภาษณ์จะจัดราวกันเว้นระยะห่าง และจัดไม้ค้ำสำหรับสื่อไว้ถนัด 5.การแถลงมติ ครม.ของคณะโฆษกฯ จะตั้งเก้าอี้เว้นระยะ 6.บริเวณทางเชื่อมตึกไทยฯ และตึกภักดีฯ จะจัดเตรียมจุดตั้งกล้องในจำนวนที่เหมาะสม และ 7.จะยังไม่ลดจำนวนการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในทำเนียบฯ หากทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติตามข้างต้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน

-นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 มาร่วมประชุมอนุกรรมการศึกษาผลกระทบกาสีโนออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศ ว่า ได้ส่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยง ไปรับการตรวจหาเชื้อทั้งหมด 29 คน คาดว่าวันนี้จะรู้ผล ยืนยันว่ารัฐสภายังไม่ใช่สถานที่ที่มีความเสี่ยง แต่เป็นพื้นที่ที่ต้องเข้มงวด ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ประเด็นข่าว

-สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ตั้งโต๊ะตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 22 คน ที่อยู่ในห้องประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบกาลีโนออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศ โดยไม่ให้เข้าไปภายในอาคารรัฐสภา ก่อนจะนำตัวไปตรวจหาเชื้อโควิดที่รพ.เกษมราชสุวรรณ์รัตนนิเบศร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ปลัด ก.มหาดไทย สั่งข้าราชการในสังกัด งดเข้าอวยพรปีใหม่ประจำปี 2564 ทุกกรณี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-อว. ร่วมกับ วช. ม.นวมินทรราชธิราช มอบหน้ากาก N99 จำนวน 4,000 ชิ้น และ ชุด PAPR 1,000 ชุด ให้องค์การเภสัชกรรมและกทพ. ส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

-สำนักงานขนส่ง จ.ตาก สาขาแม่สอด ประกาศระงับให้บริการบางแผนก หลังพบผู้ป่วยโควิด 19 ไปใช้บริการ สั่งกักตัวพนักงานขนส่ง 6 คนเพื่อรอผลตรวจ พร้อมประกาศตามหาผู้โดยสารแท็กซี่-รถสองแถว นำมาตรวจระบบทางเดินหายใจ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, Xinhua, TNN, mcot, newtv, Ch3thailand, sanook, thaiPBS)

-ยุโรป ปูพรมฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ประชาชนครั้งใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ชาวยุโรปจำนวนมากยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร็วในการทดสอบและอนุมัติ และยังสงสัยว่าจะเข้ารับวัคซีน... WHO แนะนำให้โลกร่วมกันลดจำนวนการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งโลกไม่ได้เตรียมรับมืออย่างเต็มที่เท่าที่ควร ทั้งที่มีสัญญาณเตือนมาหลายปีแล้ว... **แคนาดา** รัฐออนแทรีโอ เริ่มบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ ตั้งแต่ 26 ธ.ค.... **บราซิล** พบผู้ป่วยเพิ่มมากกว่า 8 หมื่นราย และได้รับการยืนยันว่ารองประธานาธิบดีติดเชื้อและเข้ารับการรักษาแล้ว... **ญี่ปุ่น** พบผู้ติดเชื้อกลายเป็นคนที่ 8 ทำให้รัฐบาลต้องสั่งห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ... **จีน** ระงับเที่ยวบินจากอังกฤษ เพื่อสกัดไวรัสกลายพันธุ์... **เกาหลีใต้** พบผู้ป่วยโควิด 19 กลายพันธุ์จากอังกฤษ 3 คน ถือเป็นกลุ่มแรกในประเทศ... **อินโดนีเซีย** อนุมัติ 'GeNose C19' เครื่องตรวจโควิด 19 จากลมหายใจ สามารถตรวจหาเชื้อได้ภายใน 3 นาที... **แอฟริกาใต้** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,502 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,004,413 ราย... **เม็กซิโก** ฉีดวัคซีนให้ผู้สูงวัยเดือนหน้า... **อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อวันเดียวกว่า 2 หมื่นราย ยอดรวมเกิน 10.2 ล้านราย

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 81,609,323 ราย เสียชีวิต 1,780,273 ราย รักษาหาย 57,699,398ราย สหรัฐฯ ยังเป็นอันดับ 1 ผู้ติดเชื้อรวมกว่า 19.7 ล้านราย เสียชีวิตรวมกว่า 340,000 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 142

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ฉายา รมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.ออนไลน์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, newtv, workpointtoday, thaipbs, คมชัดลึก, ข่าวหุ้น, kapook, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, sanook, INNnews, ฐานเศรษฐกิจ, thestandard, มติชนสุดสัปดาห์, bbc.com, nationtv, ประชาชาติ, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, บางกอกบิชนิวส์)

-สื่อมวลชนตั้งฉายาให้รัฐมนตรี โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ได้ฉายา ทินเนอร์ หมายถึง ซื่ออนุทิน พ้องกับสารระเหยที่มีทั้งคุณและโทษ ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หากสูดดมเข้าไปมากอาจทำลายระบบประสาท กระแทกกระเทือนความรู้สึกลึกซึ้งคิดคล้ายพฤติกรรมการใช้คำพูดที่ขาดความยั้งคิด ส่งผลกระทบต่อตัวเองและรัฐบาล โดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์จนเป็นประเด็นลดความน่าเชื่อถือของตนเอง เช่น โควิดกระจอก ไล่ นทพ.ต่างชาติกลับบ้าน ประเทศ หรือตอบโต้กับบุคลากรทางการแพทย์จนเกิดกระแสต่อต้านหลายครั้ง

รณรงค์ปีใหม่ปลอดโรค ปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมว.สธ. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ยังมีการระบาดของโรคโควิด 19 สธ.อยากให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย จึงร่วมกับ สดช. สสส. รณรงค์ปีใหม่ปลอดโรค ปลอดภัย “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง และจะบังคับใช้กฎหมายตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกราย ห้ามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากตรวจพบจะสืบกลับไปยังร้านค้าที่ฝ่าฝืนและดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้ อสม.คัดกรองคนมาที่ด่านชุมชนและคัดกรองป้องกันโรคโควิด 19 ด้วย เตรียมความพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669 ชุดปฏิบัติการทั้งของอปท. มูลนิธิ เอกชน และรพ.ต่างๆ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, ThailandPlus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย จากการสำรวจอาการที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสฝุ่นช่วงที่ค่า PM2.5 อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) หลายพื้นที่ พบว่าส่วนใหญ่มีอาการคัดจมูก มีน้ำมูก แสบจมูกและตา คันตา จึงได้ยกระดับ “ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้านผลกระทบต่อสุขภาพ” (ศกพ.ส) มีหน้าที่เฝ้าระวังสื่อสารข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันดูแลสุขภาพตนเอง ย้ำกลุ่มเสี่ยงและผู้ทำงานกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นที่เหมาะสม ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียม

ประเด็นข่าว

ยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดปราศจากฝุ่น โดยเช็คค่า AQI ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือแอปฯ Air4thai หรือเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5” หรือร้องเรียนได้ที่ไลน์ ‘อาสาสูฝุ่น’

โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, bluechipthai, thailandplus

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. แนะนำประชาชนเลือกรับประทานอาหารโดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” อาหารที่ปรุงไว้นานแล้ว หากมีกลิ่น รส หรือลักษณะเปลี่ยนไป ไม่ควรรับประทาน เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ นอกจากนี้ ยังลดความกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ด้วย หากมีอาการถ่ายเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งต่อวัน อุจจาระมีมูกปนเลือด ระบายน้ำมากกว่าปกติ ให้รีบไปพบแพทย์

การประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, thailandplus

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย พ.ร.ฎ.กำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการกำหนดอาหารทั้งรายเก่าและใหม่มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ปลดล็อกกัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการฯ อย. เผยว่า รมว.สธ.ได้ลงนามในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ.2563 โดยจะมีผลใช้บังคับภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะลงราชกิจจานุเบกษาภายใน 30 ธ.ค.นี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในเดือน ก.พ. เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถปลูกกัญชงได้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกวัตถุประสงค์

รมว.สธ.กักตัวเอง 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, bbc.com, thestandard, news.ch7)

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า จากกรณีผู้บริหาร สธ. ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ร่วมกับผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่อง การบริโภคอาหารทะเล และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของรพ.สนามที่ตลาดกลางกุ้ง เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. เนื่องจากผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. จึงถือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด ได้กักตนเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน พร้อมเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ เมื่อช่วงเช้า ผลเบื้องต้นเป็นลบ หลังจากนั้น 3 วัน จะตรวจหาเชื้ออีกครั้ง ระหว่างนี้จะใช้ระบบ New Normal สั่งงานและประชุมผ่านทางโซเชียลมีเดีย สำหรับผู้บริหารที่ร่วมคณะ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจและพิจารณาอีกตัวตามความเสี่ยง หากเสี่ยงสูงจะกักตัว 14 วัน ตรวจหาเชื้อเป็นระยะตามที่กำหนด ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำ จะเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง 14 วัน พักที่บ้านหรือ WORK FROM HOME

อย่าเชื่อสเปรย์พ่นคอฆ่าเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard

- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เตือนกรณีการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปากและลำคอ (เบตาดีน โทรต สเปรย์) สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ ไม่เป็นความจริงและไม่ควรแชร์ต่อ สเปรย์พ่นปากที่มีตัวยาโพรวีโดนไฮโดรคลอไรด์ มีคุณสมบัติเป็นเพียงยาฆ่าเชื้อโรค ลดอาการอักเสบบริเวณช่องปากและลำคอ แผลในปาก และระงับกลิ่นปาก ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ ถือเป็น การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ข่าวปลอม สูตรน้ำปั่นพืชสดรักษาโรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเผยแพร่ข่าว “สูตรน้ำปั่นพืชสดรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมลูกหมาก และช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด” พบว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยยืนยันว่าสมุนไพรดังกล่าวช่วยรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งต่อมลูกหมากในมนุษย์ได้

สวนสุนันทาโพล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์

- ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มจร.สวนสุนันทา สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานของรัฐบาล ปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-25 ธ.ค. โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทุกภูมิภาค รวม 4,121 ตัวอย่าง พบว่า พอใจภาพรวมผลงานและการทำงานของรัฐบาล 62.11% และพอใจผลงานและการทำงานของแต่ละกระทรวง 5 อันดับ ได้แก่ 1.ก.เกษตรฯ 65.62% 2.ก.พาณิชย์ 65.51% 3.ก.สาธารณสุข 64.20% 4.ก.แรงงาน 62.98% และ 5.ก.การท่องเที่ยวฯ 60.01% สำหรับผลงานที่ชื่นชอบและรับรู้มากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ 1.โครงการคนละครึ่ง 36.55% 2.โครงการประกันราคาพืชผลการเกษตรและประกันรายได้เกษตรกร 35.13% 3.โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 34.67% 4.โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 34.11% 5.โครงการแก้ไขปัญหาโรคระบาดสุกรและโรคระบาดพืชมะพร้าว 33.95% 6.การแก้ปัญหาโควิด 19 28.17% 7.โครงการช้อปดีมีคืน 22.35% 8.โครงการตลาดออนไลน์เพื่อการเกษตร 12.27% 9.โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ 11.78% และ 10.โครงการสินเชื่อ Soft Loan และลดภาระสินเชื่อ 11.40%

คดีหมอเถร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, มติชน, แนวหน้า)

-ศาลปกครองกลาง นัดพิจารณาคดีดำ หมายเลขดำ 317/2555 ระหว่างผู้ฟ้องคือ นายชัยรัตน์ นนทชัย (หมอเถร) และผู้ถูกฟ้องคือ สธ. และกรมการแพทย์แผนไทยฯ กรณีไม่รับรองการเป็นแพทย์แผนไทยและตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจ เรียกค่าเสียหาย 5 พันล้านบาท หลังจากสูดตีมาเกือบ 10 ปี โดยนายชัยรัตน์ เปิดเผยว่า ตุลาการอ่านคำพิพากษาเห็นว่าอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้ออกใบรับรองตำรับยาที่รักษาโรคหัวใจและโรคเบาหวาน 4 ชนิด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่พิพากษา

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

f fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

